

สายการบินเอทีฮัดเปิดเที่ยวบินเพิ่มในเครือข่ายการ บินไปสู่ ดัลลัส ในปี 2557



สายการบินเอทีฮัดสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ จะทำการเปิดเที่ยวบินตรงไปสู่ ดัลลัส ฟอर्थเวิร์ธ รัฐเท็กซัส ในปี 2557 ซึ่งจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ 5 ของเอทีฮัด ใน สหรัฐอเมริกา



สายการบินเอทีฮัดจะเพิ่ม เที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตามที่เอทีฮัดเคยได้ประกาศว่า จะทำการขยายเครือข่ายการบินในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้เดินทางเพื่อท่องเที่ยวและธุรกิจ

ดัลลัสยังเป็นศูนย์กลางทางการบินที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นพันธมิตรเที่ยวบินร่วม กับ สายการบินเอทีฮัด ซึ่งบริการใหม่นี้ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เอทีฮัดในการเข้าถึงสหรัฐอเมริกาในเชิงลึก สร้างความดึงดูดแก่ผู้เดินทางทางอากาศ จากภูมิภาคตะวันออกกลางและอนุทวีปอินเดีย

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอทีฮัดกล่าวว่า “สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของโลกแห่งหนึ่งของสายการบินเอทีฮัด เราจึงมีความยินดีที่จะเปิดเที่ยวบินตรงไปสู่ ดัลลัส ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางและศูนย์กลางทางการบินที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา ทำให้จำนวนเมืองที่เราให้บริการเพิ่มเป็น 5 เมืองภายในสิ้นปี 2557

“ซึ่งบริการใหม่นี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและทวิภาคีระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหรัฐอเมริกา”

เนื่องด้วย สหรัฐอเมริกามีความต้องการมากในภาคส่วนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีการเชื่อมต่อที่สำคัญกับอาบูดาบีและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่ติด 20 อันดับ ใน 500 บริษัท ของ นิตยสาร ฟอรัจูน ก็อยู่ใน รัฐเท็กซัส

มร. เจมส์ ไฮแกน กล่าวเสริมว่า “อาบูดาบีมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ และเครือข่ายการบินที่มีครอบคลุมประกอบด้วยเหล่าพันธมิตรสายการบินของสายการบินเอธิฮั๊ด เช่น สายการบินเจ็ตแอร์เวย์ ในประเทศอินเดียและสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ จะช่วยให้การเดินทางทางอากาศกับสายการบินเอธิฮั๊ด มีข้อเสนอที่เหนือชั้นเมื่อบินระหว่างตะวันออกกลางและอนุทวีปอินเดียและสหรัฐอเมริกา”

ดัลลัส จะเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งในเครือข่ายการบินของสายการบินเอธิฮั๊ด ร่วมกับ เมืองของสหรัฐอเมริกาอื่น ๆ ซิดาโก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี และ ลอสแอนเจลิส (ที่จะเปิดตัวใน 1 มิถุนายน 2557)

นอกจากนี้หมายความว่าสายการบินเอธิฮั๊ด จะให้บริการ 31 เที่ยวบินไปกลับในแต่ละสัปดาห์ระหว่างยูเออี และสหรัฐอเมริกา จากธันวาคม 2557

การประกาศเปิดเที่ยวบินตรงไปสู่ ดัลลัส ครั้งนี้ ตามติดมาจากการที่ สายการบินเอธิฮั๊ดได้ขานนามให้เป็น สายการบินชั้นนำแห่งปี จากนิตยสารชั้นนำของสหรัฐอเมริกา โกลบอล แทรเวลเลอร์ โดย คณะกรรมการที่ปรึกษาของ โกลบอล แทรเวลเลอร์

สายการบินเอธิฮั๊ดยังได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัล สายการบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาสที่ดีที่สุด และเลาจน์สนามบินที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการโหวตให้จากผู้่านโกลบอล แทรเวลเลอร์

สายการบินเอธิฮั๊ด ยังได้รับเกียรติโหวตให้เป็น สายการบินชั้นนำระดับโลก จาก เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่เอธิฮั๊ดได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน รวมถึงรางวัลสายการบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาสมียอดเยี่ยมและสายการบินที่มีลูกเรือยอดเยี่ยม

สายการบินเอธิฮั๊ด จะให้บริการใน 3 ชั้นบิน โดยใช้เครื่องบินพิสัยไกลพิเศษ โบอิง 777-200LR ในเที่ยวบิน สู่ ดัลลัส

ซึ่งเที่ยวบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 237 คน แบ่งเป็น ไดมอนด์เฟิร์สคลาส 8 ที่นั่ง เพลอร์ บิสเนสคลาสที่นั่งแบบปรับนอนราบ 40 ที่นั่ง และโครอล อีโคโนมี คลาส 189 ที่นั่ง

เที่ยวบิน อีวาย 161 จะทำการบินทุกวันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์จากฮานูดาบี เวลา 09:45 น และมาถึงในดัลลัสที่ 16:30 ในวันเดียวกัน เที่ยวบินขากลับ อีวาย 160 จะออกจาก ดัลลัส เวลา 18:45 น ในวันเดียวกัน และมาถึงในฮานูดาบีที่ 19:50 ในวันรุ่งขึ้น

เที่ยวบินสายการบินเอทีฮัตลุ่ จะเริ่มให้บริการในวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เที่ยวบิน	จาก	ถึง	ออกเวลา	ถึงเวลา	วัน	เครื่องบิน
อีวาย161	AUH	DFW	09.45	16.30	วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์	โบอิง B777-200LR
อีวาย160	DFW	AUH	18.45	19.50+1	วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์	โบอิง B777-200LR